



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2566

เรื่อง

1. อ.ต.ก.จัด'ยกสวนตะลอนกรุง'อัศจรรย์ผลไม้
2. ยกทุเรียนบ้านเขาหินแทนวังจันทร์ นำร่องBCGโมเดลทุเรียน จ.ระยอง
3. คอถัมภ์: โลกการค้า: โรงแปรรูปกาแฟชุมชนบ้านกองกายอีกหนึ่งตัวอย่างการ...
4. คอถัมภ์: ซีพีจอร์โลกรูธุรกิจ: ธ.ก.ส.ช่วยเติมทุนรับซื้อผลไม้
5. เมษายนเงินเฟ้อสูงขึ้น2.67%ทั้งอาหาร-บริการราคาพุ่งตามต้นทุน
6. ลุ้นเงินเฟ้อพ.ค.แตะ1%ต่ำสุดรอบ20เดือน
7. ธกส.เติมทุนเสริมสภาพคล่องรับซื้อผลไม้
8. ผู้ผลิต75%จ่อขึ้นราคาสินค้า
9. สวนทุเรียนยุคดิจิทัลดีขึ้นแน่!
10. คอถัมภ์: เกษตรวันนี้
11. สินค้าเกษตรไทยซึกงบูกจีน
12. เงินเฟ้อ"เมษายน66"เพิ่ม2.67% ลด4เดือนติดต่ำสุดรอบ16เดือน

สื่อ

- ข่าวสด (กรอบข่าย)
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
แนวหน้า
แนวหน้า
แนวหน้า
ข่าวสด
ไทยโพสต์
กรุงเทพธุรกิจ
ไทยรัฐ (กรอบข่าย)
เดลินิวส์
ไทยรัฐ (กรอบข่าย)
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

อ.ต.ก.จัด'ยกสวนตะลอนกรุง'อัปราคาผลไม้

นายปณิธาน มีไชโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เปิดเผยว่า อ.ต.ก. ดำเนินการโครงการส่งเสริมตลาดผู้บริโภครวมผลไม้ไทย โดยแบ่งเป็นกิจกรรมสนับสนุนการระบายผลไม้ออกจากแหล่งผลิตในช่วงผลผลิตออกมากในฤดูกาลจำนวน 3 ครั้ง และกิจกรรม “ยกสวนตะลอนกรุง” ซึ่ง อ.ต.ก. ร่วมกับ กรมประมง และการประปานครหลวง โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างเดือนพ.ย. 2565-ก.ย. 2566 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ หลังสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดผลสำรวจคาดการณ์ผลผลิตผลไม้ภาคใต้ ปี 2566 จะมีประมาณ 9.3 แสนตัน เพิ่มขึ้น 84% จากปีก่อน

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลไม้ของเกษตรกรที่ออกมากระจุกตัวพร้อมๆ กัน อาทิ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง มะม่วง ลิ้นจี่ อ.ต.ก. จึงจัดกิจกรรม “ยกสวนตะลอนกรุง” ให้เกษตรกร วิชากิจชุมชน และสถาบันเกษตรกร นำมาจำหน่ายตั้งเป้าเกษตรกรสามารถขายได้ราคาสูงขึ้น 3-5% จากมูลค่าจำหน่ายหน้าสวน เป็นการระบายผลผลิตผลไม้ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก

“อ.ต.ก. เป็นกลไกขับเคลื่อนให้เกิดราคาที่เป็นธรรมและนำตลาดให้เกษตรกรสามารถนำผลผลิตที่ออกสู่ตลาดจำนวนมากในเวลาพร้อมกัน ทำให้ราคาตกต่ำ ออกมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคโดยตรง โดยไม่ผ่านคนกลางในสถานที่ที่มีศักยภาพทั่วประเทศ โดยเฉพาะเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และอ.ต.ก. ยังเปิดให้ผู้บริโภคสั่งจองผลไม้ของเกษตรกร วิชากิจชุมชนและสถาบันเกษตรกรล่วงหน้า (Pre-Order) ด้วย”

นายปณิธานกล่าวว่า อ.ต.ก.ส่งเสริมแปรรูป และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร มุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง เพื่อมุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่มีมูลค่าสูง ช่วยขยายช่องทางตลาดเกษตรและการจัดหาตลาดใหม่เพิ่มให้แก่เกษตรกร เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร อาทิ ผลไม้ที่ตกต่ำในช่วงผลผลิตกระจุกตัว

สำหรับกิจกรรม “ยกสวนตะลอนกรุง” ระหว่างเดือนพ.ค.-ก.ย. 2566 ในส่วนของการจัดที่ตลาดอ.ต.ก. ได้แก่ ระหว่างวันที่ 22-28 พ.ค., 26 มิ.ย.-2 ก.ค., 21-27 ก.ค. และ 28 ส.ค.-2 ก.ย.



ยกทุเรียนบ้านเขาหินแทนวังจันทร์ นำร่องBCGโมเดลทุเรียน จ.ระยอง

ระยอง - กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนชาวสวนทุเรียนร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ผลิตทุเรียนคุณภาพมาตรฐาน GAP ยกทุเรียนบ้านเขาหินแทน นำร่อง BCG โมเดลทุเรียน จ.ระยอง

นายมานพ โปษยานุวัตร เกษตรอำเภอวังจันทร์ จ.ระยอง และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตร (ทุเรียนและไม้ผล) ของเกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ด้วยการนำหลักเกษตรสมัยใหม่เข้าบริหารจัดการ และเชื่อมโยงตลาดของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาเพื่อลดต้นทุนในการผลิต



นายจรูญ โพธิ์ทอง ประธานกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านเขาหินแทน ม.5 ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ ที่ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดกับกรมส่งเสริมการเกษตรในปี 2562 จนสามารถสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ

นายมานพ โปษยานุวัตร เกษตรอำเภอวังจันทร์ กล่าวว่า ในอ.วังจันทร์ มีพื้นที่มีเกษตรแปลงใหญ่จำนวน 9 แปลง แบ่งเป็นแปลงใหญ่ทุเรียน 4 แปลง และเป็น 1 ใน 4 เป็นแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านเขาหินแทนแปลง ที่มีการผลิตทุเรียนคุณภาพ

โดยสำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรทุกรายได้ขอใบรับรอง GAP ที่มีกรมส่งเสริมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าตรวจแปลงและได้ใบรับรอง GAP กับเกษตรกรและแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านเขาหินแทน เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานทุเรียนเข้าสู่การแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน

นอกจากนั้น สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ยังได้ประสานงานไปยัง EECi สวทช. เพื่อให้ความรู้ในเรื่องของถุงแดงห่อทุเรียน หรือ Magik Growth ซึ่งเป็นถุงสำหรับห่อทุเรียนให้ได้คุณภาพระดับพรีเมียม ทั้งลักษณะภายในและนอก

รวมทั้งยังได้ประสานงานกับกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อให้ความรู้เรื่องพยากรณ์อากาศ โดยใช้แอปพลิเคชัน Windy ที่จะสามารถวางแผนการผลิต การให้ปุ๋ยและให้ธาตุอาหารสำหรับทุเรียนได้อย่างแม่นยำ ลดความเสียหายโดยเฉพาะในช่วงมีฝนตก หรือลมแรง เป็นต้น

ทั้งนี้ แปลงใหญ่ทุเรียนบ้านเขาหินแทน ปัจจุบันเป็นแปลงใหญ่นำร่อง BCG โมเดลทุเรียนของจังหวัดระยอง ที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในส่วน เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนอีกด้วย.

โรงแปรรูปกาแฟชุมชนบ้านกองกาย อีกหนึ่งตัวอย่างการพัฒนาด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน



เมื่อเร็วๆ นี้ มีพิธีเปิด “โรงแปรรูปกาแฟชุมชนบ้านกองกาย” ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของ เครือเจริญโภคภัณฑ์ สำนักพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ บริษัทในเครือฯ ชาวบ้านชุมชนกองกาย เพื่อเป็นสถานที่รองรับผลผลิตกาแฟคุณภาพของเกษตรกรสำหรับการแปรรูปกาแฟเพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่ากาแฟของวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านกองกาย ณ โรงแปรรูปกาแฟชุมชนบ้านกองกาย ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

นางสาวพิไลลักษณ์ พิชัยวัตต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้ยุทธศาสตร์ 3Hs คือ Heart-Living Right, Health-Living Well และ Home-Living Together ซึ่งหนึ่งในเป้าหมายที่สำคัญคือการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2030 (Carbon neutrality) จากนโยบายสู่การปฏิบัติพื้นที่ภาคเหนือ ในการฟื้นฟูป่า “Re:rest ปลูกเพื่อความยั่งยืน 4 ต้นน้ำภาคเหนือ ปิง วัง ยม น่าน” โดยโครงการศูนย์วิจัยบ้านกองกาย อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เป็นหนึ่งในเป้าหมายการฟื้นฟูป่าต้นน้ำปิง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพลิกฟื้นผืนป่าต้นน้ำปิง พัฒนาคู่มือภาพชีวิตและระบบนิเวศทรัพยากรป่าไม้ที่ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรให้มีเงินหมุนเวียน ส่งเสริมให้จัดตั้งเป็น “วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านกองกาย ต.บ้านทับ” ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกพืชทางเลือกอย่างกาแฟอาราบิก้าทดแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ บนพื้นที่นาร่องกว่า 133 ไร่ ปัจจุบันเครือข่ายสนับสนุนเกษตรกรในการปลูกกาแฟและไม้ผลเมืองหนาว สามารถสร้างรายได้ที่ตลอดทั้งปีให้แก่ชุมชน เพื่อเป็นโมเดลต้นแบบในการฟื้นคืนผืนป่าภาคเหนือให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง



ทั้งนี้ เครือซีพีสนับสนุนโรงแปรรูปกาแฟชุมชนบ้านกองกาย ภายใต้โครงการศูนย์วิจัยกาแฟชุมชนบ้านกองกายในครั้งนี้ ผ่านการสนับสนุนกับภาคีเครือข่ายในภาคส่วนต่างๆ อาทิ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) กรมป่าไม้ อำเภอแม่แจ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมและชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม พร้อมยกระดับอาชีพชุมชนโดยการปลูกกาแฟพื้นป่าและปลูกพืชแบบผสมผสาน ภายใต้โมเดลต้นแบบ “กองกายหมู่บ้านฟื้นฟูป่า 100%” โดยเครือซีพี สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ เติมเต็มทักษะด้านบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ตลอดจนยกระดับการพัฒนาสู่ธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise

ดังนั้น โรงแปรรูปแห่งนี้ จึงเป็นพื้นที่สำคัญในขั้นตอนและกระบวนการแปรรูปที่สามารถรองรับผลผลิตกาแฟคุณภาพ และยกระดับผลผลิตกาแฟให้เกิดมูลค่าสูงสุด ถือเป็นพื้นที่เปิดกว้างในการร่วมแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของทุกภาคส่วน ส่งเสริมชุมชนให้

สามารถอยู่ร่วมกับป่า และสามารถสร้างรายได้ควบคู่กับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่จะสามารถลดหมอกควันไฟป่า จากการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน โดยชุมชนบ้านกองกายจะกลายเป็นชุมชนต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆ ในอ.แม่แจ่ม และสามารถเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกองกาย (Kong Kai Community Learning Center)” ที่จะพร้อมเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ของชุมชน จากความร่วมมือระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเครือซีพี เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ เครือซีพี ยังให้ความสำคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการไม่ตัดไม้ทำลายป่า (Biodiversity and No Deforestation Commitment) โดยโครงการดังกล่าว เข้าไปพัฒนาในหลายด้าน อาทิ ในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เครือซีพีสนับสนุนการสร้างฝายและอ่างเก็บน้ำบ้านกองกาย ซึ่งเป็นโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภาคีเครือข่ายตำบลบ้านทับ ภายใต้แผนงาน แม่แจ่มโมเดลพลัส โดยมีเป้าหมายให้เป็นแหล่งน้ำสำคัญในการทำเกษตรของชุมชนให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งน้ำในการปรับเปลี่ยน

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: พุธที่ 4 พฤษภาคม 2566

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15343

หน้า: 6(ล่างขวา)

Col.Inch: 70.70 Ad Value: 88,375

PRValue (x3): 265,125

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: โลกการค้า: โรงแปรรูปกาแฟชุมชนบ้านกองกายอีกหนึ่งตัวอย่างการพัฒนาด้านการเกษตรอย่าง...

การปลูกพืชมูลค่าสูง ในด้านการฟื้นฟูป่าไม้ เครื่องซีพี สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ป่าด้วยการปลูกต้นไม้สร้างป่า และไม้สีต่างๆ ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ร่วมกับภาคีเครือข่ายและชุมชน ตลอดจนสนับสนุน การทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปลูก พืชเชิงเดี่ยว ลดการใช้พื้นที่ทำเกษตรให้ป่าฟื้นฟู สร้างชุมชนเข้มแข็ง พร้อมอนุรักษ์ทรัพยากรไป พร้อมกันอย่างยั่งยืน

ทางด้าน นางสาวพัชรนันท์ พิฑาคำ นายอำเภอแม่แจ่ม กล่าวว่า โรงแปรรูปกาแฟให้กับ ชุมชนบ้านกองกาย ถือเป็นตัวแปรสำคัญในการ ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับประชาชนบ้านกองกาย ด.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชน บ้านกองกาย ซึ่งโครงการที่ขับเคลื่อนดังกล่าว ถือเป็นโครงการที่ตอบโจทย์ในการพัฒนาชุมชน อย่างยั่งยืน เนื่องจากชาวบ้านมีอาชีพทำกินในพื้นที่ป่า ซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านมีความยากลำบากในการทำ การเกษตรจากปัญหาไม่มีแหล่งน้ำ เพื่อมาสนับสนุน การปลูกพืชแบบผสมผสานทดแทนการปลูกพืช เชิงเดี่ยว อีกทั้ง อ.แม่แจ่ม ถือเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำ สำคัญที่กว้างใหญ่เป็นอันดับที่ 1 ของ จ.เชียงใหม่ และเป็นอันดับที่ 5 ของประเทศไทย และความสำเร็จ ในวันนี้ เกิดได้จากการสนับสนุนชุมชนในการพัฒนา แหล่งน้ำในการปลูกกาแฟที่มีประสิทธิภาพ การ บริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการนำ องค์ความรู้ “ศาสตร์พระราชา” ในการจัดการ พื้นที่ป่าตามแนวทาง “วนเกษตร” หรือ “เกษตร ทฤษฎีใหม่” โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โรงแปรรูป กาแฟชุมชนบ้านกองกาย จะเป็นหนึ่งในกลไก ขับเคลื่อนพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร ในชุมชน เพื่อเป็นโมเดลต้นแบบที่สามารถขยาย ไปพัฒนาในทุกพื้นที่ของ อ.แม่แจ่ม ในการฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ ลดปัญหาหมอกควันไฟป่า และลดการใช้พื้นที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว นำไปสู่การ ทำการเกษตรแบบผสมผสานอย่างยั่งยืน

กระเบื้องเพชร

ซีพอร์ โลกธุรกิจ



นั้ตรชัย สิริไล

ธ.ก.ส.ช่วยเติมทุนรับซื้อผลไม้

นายจั้ตรชัย สิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. พร้อมร่วมกับกรมการค้าภายใน สนับสนุนเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องในการรับซื้อผลไม้ ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้ปี 2566 ให้กับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) ที่ได้รับสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. อยู่แล้ว เพื่อนำไปเป็นทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมในการรวบรวมและรับซื้อผลไม้ 8 ชนิด ในช่วงวันที่ 1 มีนาคม-31 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จะชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราไม่เกิน 3% ต่อปี ไม่เกิน 6 เดือน สมั้ครได้ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 วงเงินกู้ยืมต่อรายสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR-3 (ปัจจุบัน MLR เท่ากับร้อยละ 5.375 ต่อปี)

เมษายนเงินเพื่อสูงขึ้น2.67% ทั้ง‘อาหาร-บริการ’ราคาพุ่งตามต้นทุน

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค.เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือนเมษายน 2566 เท่ากับ 107.96 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 105.15 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไป สูงขึ้นร้อยละ 2.67 ชะลอตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 และต่ำสุดในรอบ 16 เดือน สาเหตุสำคัญมาจากการลดลงของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และสินค้าในหมวดอาหารที่ราคาชะลอตัว ประกอบกับฐานราคาในเดือนเมษายน 2565 ที่ใช้คำนวณเงินเฟ้ออยู่ระดับสูง

ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อเดือนเมษายน 2566 ที่สูงขึ้นร้อยละ 2.67 มีการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าและบริการดังนี้ หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 4.53 ตามการสูงขึ้นของราคาสินค้าสำคัญ อาทิ ผักและผลไม้ ตามสภาพภูมิอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย และต้นทุนที่สูงขึ้น ข้าวสารเจ้า ข้าวสารเหนียว ตามปริมาณข้าวที่ลดลงจากการส่งออกที่มีมากขึ้น และสิ้นสุดการจัดโปรโมชัน ไข่ไก่ ราคาสูงขึ้นตามต้นทุนการผลิต และปริมาณในตลาดที่มีไม่มากนัก เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ อาหารบริโภคในบ้าน ตามต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน ขณะที่เครื่องประกอบอาหาร ราคาสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม ยังมีสินค้าอีกหลายรายการที่ราคาลดลง อาทิ เนื้อสุกร ชิ้นฉ่าย ผักกาดขาว ผักบุ้ง กว๊านน้ำว่า น้ำมันพืช มะพร้าว และมะขามเปียก ทั้งนี้ หมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 1.39 ตามการสูงขึ้นของราคาสินค้าสำคัญ อาทิ ค่าไฟฟ้าก๊าซหุงต้ม ค่าโดยสารสาธารณะ น้ำมันเชื้อเพลิงบางประเภท

ค่าการศึกษา ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความสะอาด นอกจากนี้ มีสินค้าสำคัญหลายรายการราคาลดลง ส่งผลให้ราคาสินค้าที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มในภาพรวมอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก อาทิ น้ำมันเชื้อเพลิงในกลุ่มแก๊สโซฮอล์และเบนซิน เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า เสื้อผ้าบุรุษ น้ำยาระงับกลิ่นกาย แป้งผัดหน้า ที่เขียนคิ้ว ค่าสมาชิกเคเบิลทีวี และเครื่องรับโทรทัศน์มือถือ

“แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อเดือนพฤษภาคม ปี 2566 สนค.คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะชะลอตัวลงค่อนข้างมาก โดยสาเหตุสำคัญมาจากฐานราคาในเดือนเดียวกันของปีก่อนที่ใช้คำนวณเงินเฟ้อค่อนข้างสูง และราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในระดับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ขณะที่ราคาสินค้าและบริการบางรายการชะลอตัว และบางรายการเริ่มทรงตัวแล้ว”

นอกจากนี้แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะมีแนวโน้มชะลอตัวและคาดว่าจะอยู่ในกรอบเป้าหมายที่กำหนด แต่ยังมีปัจจัยที่อาจทำให้เงินเฟ้อขยายตัวมากกว่าที่คาดไว้ อาทิ ราคาก๊าซหุงต้มที่ยังอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตสำคัญ ปัญหากัญฉ่ำ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปริมาณและราคาสินค้าเกษตร อุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากภาคการท่องเที่ยว และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ซึ่งจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้ออย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี 2566 อยู่ระหว่างร้อยละ 1.7-2.7 และหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจะมีการทบทวนอีกครั้ง

ลุ้นเงินเฟ้อพ.ค.แตะ 1%ต่ำสุดรอบ 20 เดือน

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผอ.สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อ) เดือนพ.ค. 2566 ว่า เท่ากับ 107.96 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 105.15 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น 2.67% ทั้งนี้ เป็นผลมาจากราคาสินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้น 4.53% และหมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้น 1.39%

“เงินเฟ้อพ.ค.ชะลอลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 และต่ำสุดในรอบ 16 เดือน เนื่องจากราคาน้ำมันลดลงมาก โดยปีก่อนราคาอยู่ที่ 107.68 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล แต่ปีนี้ลดเหลือ 84.63 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ขณะที่สินค้าหมวดอาหารราคาก็ปรับลดลง รวมทั้งฐานราคาในเดือนพ.ค. 2565 ยังอยู่ระดับสูงอีกด้วย”

สำหรับอัตราเงินเฟ้อเดือนพ.ค. 2566 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าพบว่าสูงขึ้นเพียง 0.19% ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐาน ซึ่งหักอาหารสดและพลังงานออกสูงขึ้น 1.66% ชะลอลงต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้าที่สูงขึ้น 1.75% ส่วนเงินเฟ้อเฉลี่ย 4 เดือนแรก (ม.ค.-พ.ค.) ปี 2566 สูงขึ้น 3.58%

“คาดว่าเงินเฟ้อเดือนพ.ค.จะดึงหัวลงชัดเจนเหลือ 1% กว่าๆ ไม่ถึง 2% ทำสถิติต่ำสุดในรอบ 20 เดือน เนื่องจากฐานราคาน้ำมันเดือนพ.ค.มีแนวโน้มลดต่ำลงอีก รวมทั้งจะมีการปรับลดค่าไฟฟ้าลงเหลือหน่วยละ 4.70 บาท ในงวดพ.ค.-ส.ค. ส่วนไตรมาส 2 คาดว่าเงินเฟ้อจะลดต่อเนื่องอยู่ที่ไม่เกิน 3% ทำให้ทั้งปีเงินเฟ้อจะยังอยู่ในกรอบเป้าหมาย 1.7-2.7% หรือค่ากลางที่ 2.2%”

ทั้งนี้ ขอมรับว่ายังคงมีปัจจัยที่อาจทำให้เงินเฟ้อขยายตัวมากกว่ากรอบเป้าหมาย เนื่องจากราคาก๊าซหุงต้มที่ยังอยู่ในระดับสูง ปัญหาภัยแล้งซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปริมาณและราคาสินค้าเกษตร รวมถึงอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากภาคการท่องเที่ยว ซึ่งจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบเงินเฟ้อของไทยกับต่างประเทศ ข้อมูล ณ เดือนมี.ค. 2566 พบว่าเงินเฟ้อไทยต่ำเป็นอันดับที่ 14 จาก 133 เขตเศรษฐกิจที่มีการประกาศตัวเลขซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าหลายเขตเศรษฐกิจ และอยู่ระดับต่ำที่สุดในอาเซียน จาก 7 ประเทศที่ประกาศตัวเลข

ธกส.เติมทุนเสริมสภาพคล่องรับซื้อผลไม้

ไทยโพสต์ • “ธ.ก.ส.” อัดฉีดเงิน ทุนเสริมสภาพคล่องในการรวบรวมและรับซื้อผลไม้ 8 ชนิด ด้าน “เอ็กซิมแบงก์” อนุมัติผลดำเนินงานไตรมาส 1/2566 กวาดกำไร 305 ล้านบาท

นายจักรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.สนับสนุนเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องในการรับซื้อผลไม้ ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้ปี 2566 ให้กับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจ

ชุมชน และผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) ที่ได้รับสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. อยู่แล้ว เพื่อนำไปเป็นทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมในการรวบรวมและรับซื้อผลไม้ จำนวน 8 ชนิด ได้แก่ มะม่วง ทุเรียน มังคุด เงาะ ลำไย ลิ้นจี่ ลองกอง และ สับปะรด ระหว่างวันที่ 1 มี.ค.-31 ต.ค.2566 ซึ่งรัฐบาลโดยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจะชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราไม่เกิน 3% ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และสามารถแจ้งความจำนงสมัครเข้าร่วมโครงการ

ภายในวันที่ 12 พ.ค. โดยวงเงิน กู้ยืมต่อรายสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR-3 (ปัจจุบัน MLR เท่ากับ 5.375% ต่อปี) หรืออัตราดอกเบี้ยตามโครงการที่กู้ -3%

นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) หรือเอ็กซิมแบงก์เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในช่วง 3 เดือนแรกปี 2566 (ม.ค.-มี.ค.) ว่า มีวงเงินอนุมัติสินเชื่อใหม่ 10,252 ล้านบาท โดย

เป็นวงเงินของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) 4,022 ล้านบาท และมีสินเชื่อคงค้าง 161,568 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10,947 ล้านบาท หรือ 7.27% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

อย่างไรก็ดี ธนาคารมีสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) 5,168 ล้านบาท คิดเป็น 3.20% และมีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 13,151 ล้านบาท คิดเป็น Coverage Ratio ที่ 254.45% และมีกำไรสุทธิ 305 ล้านบาท.

แบกรับต้นทุน 'ค่าไฟ - ดอกเบี้ย' - กกร.จับตาเงินเฟ้อพื้นฐานยังสูง ผู้ผลิต 75% จ่อขึ้นราคาสินค้า

ประมาณการเศรษฐกิจของ กกร.

	ตัวเลขจริง		ประมาณการปี 2566		
	2564	2565	ปี.ค.2566	ธ.8.2566	พ.ค.2566
GDP	1.5%	2.6%	3.0-3.5%	3.0-3.5%	3.0-3.5%
มูลค่าการส่งออก	19.2%	5.5%	-1.0% ถึง 0.0	-1.0% ถึง 0.0	-1.0% ถึง 0.0
อัตราเงินเฟ้อ	1.2%	6.1%	2.7-3.2%	2.7-3.2%	2.7-3.2%

การประเมินต้นทุนที่เพิ่มขึ้นต่อการปรับราคาสินค้า

ส่งผ่าน 21-30% (7%)
ส่งผ่าน 10-20% (31%)
ส่งผ่าน ไม่เกิน 40% (40%)
ส่งผ่าน ไม่เกิน 20% (21%)
ส่งผ่าน ไม่เกิน 10% (7%)

แนวโน้มการปรับราคาในอีก 3 เดือนข้างหน้า

ปรับเพิ่มขึ้น 11-20% (7%)
ปรับเพิ่มขึ้น 6-10% (26%)
ปรับราคาขึ้น ไม่เกิน 5% (43%)
ไม่ปรับราคาเพิ่ม (24%)

ผู้ประกอบการ 75% มีแนวโน้มขึ้นราคาสินค้าในระยะข้างหน้า

สถานการณ์ผู้ประกอบการส่วนใหญ่

- ยังแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
- รอการส่งผ่านขึ้นราคาสินค้า

ที่มา : สมาคมผู้ค้าปลีกไทย, ฉปท. (สำรวจ 3 ช่วงระหว่างวันที่ 17 ม.ค.-26 มี.ค.2566)

6 ข้อเสนอ กกร.ต่อพรรคการเมืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแก้ปัญหาธุรกิจ

1	2	3	4	5	6
Competitiveness	Ease of Doing Business	Digital Transformation	Human Development	SME	Sustainability
<ul style="list-style-type: none"> ● ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ● สนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ 	<ul style="list-style-type: none"> ● ปกป้องกฎหมายที่ล่าสมัย ● ปรับปรุงกฎหมายลำดับรองที่เป็นอุปสรรคธุรกิจ 	<ul style="list-style-type: none"> ● ส่งเสริม Technology hub ● เพื่อดึงเงินทุนระดับโลก 	<ul style="list-style-type: none"> ● เพิ่มผลิตภาพแรงงาน ● ยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ● แก้ปัญหาการขาดแคลน 	<ul style="list-style-type: none"> ● สนับสนุนให้เข้าถึงแหล่งทุน ● เร่งการปรับโครงสร้างหนี้ ● ดึงกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการ SME 	<ul style="list-style-type: none"> ● จับเชื่อมโมเดลเศรษฐกิจ BCG ● ทำแผนรองรับ Food Security ● แก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน

ยื่น 6 ข้อให้พรรคการเมือง ดันเศรษฐกิจไทย

กรุงเทพธุรกิจ ● กกร. คาดครึ่งปีหลังส่งออกกลับมาขยายตัว เศรษฐกิจประเทศหลักทยอยฟื้นตัว ซึ่งยังคงจับตาเงินเฟ้อพื้นฐานที่อยู่ในระดับสูง เนื่องจากการส่งผ่านต้นทุนสำรวจพบผู้ประกอบการ 76% เตรียมปรับขึ้นราคา ส่วนใหญ่ขึ้น 5-10% จับตาทะเลาะภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในเดือน ก.ค. ช้ำเติมราคาอาหารให้ปรับตัวสูงขึ้น

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องจากภาคการท่องเที่ยวที่เป็นแรงขับเคลื่อนหลัก โดยจำนวนนักท่องเที่ยวทยอยเข้ามาต่อเนื่องและมีโอกาสแตะระดับ 30 ล้านคน ในปี 2566 และเป็นปัจจัยสนับสนุนทำให้ GDP ในช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มเติบโตได้มากกว่าครึ่งปีแรก

ในขณะที่ภาวะต้นทุนยังอยู่ในระดับสูงซึ่งผู้ประกอบการมีแนวโน้มทยอยปรับขึ้นราคาสินค้าเพื่อส่งผ่านภาระต้นทุนต่อไปในระยะข้างหน้า

อ่านต่อหน้า | 4

ต่อจากหน้า 1

ผู้ผลิต 75%

ผลกระทบจากราคาสินค้าและต้นทุนที่มีแนวโน้มสูงต่อเนื่องจึงเป็นปัจจัยกดดันภาคธุรกิจและครัวเรือนระยะต่อไป

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสมาคมธนาคารไทย ได้ประชุมเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2566 เพื่อติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจรายเดือน

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธาน ส.อ.ท. ในฐานะประธาน กกร. เปิดเผยว่า กกร. มองภาพเศรษฐกิจประเทศหลักทยอยฟื้นตัว โดย GDP ของจีนและสหรัฐฯ ไตรมาส 1 ต่างขยายตัว จากภาคบริการที่เป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก ขณะที่ภาคการผลิตที่ชะลอตัวตลอดไตรมาส 1 เริ่มปรับตัวดีขึ้นในตลาดสหรัฐฯ ซึ่งแม้ว่ายังเผชิญปัญหาสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ได้สร้างผลกระทบต่อภาคธุรกิจและครัวเรือนมากนัก

ทั้งนี้ สัญญาณการปรับตัวดีขึ้นของภาคการผลิตในตลาดหลักมองว่าเป็นผลต่อภาคการส่งออกไทย ล่าสุดเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จึงคาดว่า การส่งออกไทยจะหดตัวในช่วงครึ่งปีแรกก่อนจะมีแนวโน้มกลับมาขยายตัวได้ในช่วงครึ่งปีหลัง

“อย่างไรก็ตาม ยังต้องจับตาดูปัจจัยกดดันจากภาวะต้นทุนที่ยังอยู่ในระดับสูงและมีแนวโน้มอาจปรับตัวลดลงช้ากว่าที่คาดไว้ เนื่องจากราคาในตลาดโลกของสินค้าโภคภัณฑ์ในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมยังอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อของประเทศเศรษฐกิจหลักยังทรงตัวในระดับสูง เนื่องจากการส่งผ่านต้นทุนยังไม่สิ้นสุด”

เล็งขึ้นราคาสินค้า 5-10%

ขณะที่ประเทศไทยผู้ประกอบการมีแนว

โน้มทยอยปรับขึ้นราคาสินค้าอีก 5-10% เพื่อส่งผ่านภาระต้นทุนค่าไฟซึ่งอยู่ที่หน่วยละ 4.70 บาท ต่อไปในระยะข้างหน้า และทำให้ผลกระทบจากราคาสินค้าและต้นทุนที่มีแนวโน้มสูงต่อเนื่องจึงเป็นปัจจัยกดดันภาคธุรกิจและครัวเรือนต่อไป

รายงานข่าวระบุว่า ในการประชุม กกร. ครั้งนี้ มีการรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจโดยส่วนหนึ่งระบุถึงผู้ประกอบการ 75% มีแนวโน้มขึ้นราคาสินค้าในระยะข้างหน้า โดยสถานการณ์ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังแบกภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและรอการส่งผ่านขึ้นราคาสินค้า

นอกจากนี้ มีการรายงานผลสำรวจราคาสินค้าที่สำรวจ 3 ช่วง ระหว่างวันที่ 17 ม.ค.-26 มี.ค. 2566 โดยสมาคมผู้ค้าปลีกไทยและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งการประเมินต้นทุนที่เพิ่มขึ้นต่อการปรับราคาสินค้า พบว่า มีผู้ประกอบการส่งผ่านต้นทุนไม่เกิน 40% มีสัดส่วน 40% รองลงมาส่งผ่านต้นทุนแล้ว 10-20% สัดส่วน 31% และมีผู้ประกอบการส่งผ่านต้นทุนสู่ราคาสินค้าแล้ว 21% และมีผู้ประกอบการส่งผ่านต้นทุนแล้ว 21-30% สัดส่วน 7%

ส่วนแนวโน้มการปรับราคาในอีก 3 เดือนข้างหน้า พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ปรับราคาไม่เกิน 5% มีสัดส่วน 43% รองลงมาผู้ประกอบการปรับราคาขึ้น 6-10% สัดส่วน 26% , ผู้ประกอบการไม่ปรับราคามีสัดส่วน 24% และมีผู้ประกอบการปรับราคาขึ้น 11-20% มีสัดส่วน 7%

จับตาแล้งกระทบเศรษฐกิจ

นายเกรียงไกร กล่าวว่าการเห็นว่าจะต้องจับตาดูความเสี่ยงจากภาวะภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นในระยะข้างหน้า ซึ่งอาจซ้ำเติมราคาอาหารภายในประเทศที่ยังอยู่ในระดับสูง

“กกร. มีความกังวลต่อความเสี่ยงภัยแล้งที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่สำคัญ โดยปรากฏการณ์เอลนีโญมีโอกาส

เกิดขึ้นในช่วงเดือน ก.ค. 2566 และอาจรุนแรงติดต่อกันมากถึง 3-5 ปี”

ทั้งนี้ ปรากฏการณ์เอลนีโญในครั้ง นี้ จะทำให้เกิดคลื่นความร้อนและภัยแล้งเป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะปริมาณน้ำฝนที่คาดว่าจะมีปริมาณลดลงและทำให้ปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างเก็บน้ำในภาคตะวันออกไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตร ซึ่งจะทำให้ผลผลิตในปีนี้ลดลงและราคาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น

“กกร. เติรมุ่งจัดทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีฯ โดยเร็วที่สุด คาดว่าภายในสัปดาห์หน้า ขอให้พิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำแผนรับมือสถานการณ์ภัยแล้งระยะเร่งด่วน 3 ปี และระยะยาว เพื่อเร่งวางมาตรการรับมือภัยแล้ง และเร่งรัดโครงการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำภาคตะวันออกให้แล้วเสร็จตามแผน เช่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี”

ท่องเที่ยวไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง

สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องจากภาคการท่องเที่ยว จำนวนนักท่องเที่ยวมีโอกาสแตะระดับ 30 ล้านคน ในปี 2566 ซึ่งสูงกว่าประมาณการเดิม โดยคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวในช่วงครึ่งปีหลังจะเพิ่มมากขึ้น และเป็นปัจจัยสนับสนุนทำให้ GDP ในช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มเติบโตได้มากกว่าครึ่งปีแรก

“กกร. ยังคงประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2566 เท่ากับครึ่งก่อน โดยคาดว่า การขยายตัวของเศรษฐกิจ (GDP) จะอยู่ที่ 3.0-3.5% การส่งออก -1.0-0.0% และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ระดับ 2.7-3.2%”

ประเมินเศรษฐกิจเสนอพรรคการเมือง

สืบเนื่องจากที่มีการเลือกตั้งรัฐบาลชุดใหม่ ในวันที่ 14 พ.ค. 2566 และหลายพรรคการเมืองอยู่ระหว่างการหาเสียงในช่วงนี้ โดย กกร. จึงได้จัดทำหนังสือข้อเสนอถึงพรรคการเมือง เพื่อให้ทราบถึงความต้องการ

ของภาคเอกชน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และแก้ปัญหาในการดำเนินธุรกิจ โดยมี 6 ประเด็นหลัก ดังนี้

1.ด้าน Competitiveness เช่น การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน

2.ด้าน Ease of Doing Business เช่น ปฏิรูปกฎหมายที่ล้าสมัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเร่งปรับปรุงกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตภาครัฐ และที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ

3.ด้าน Digital Transformation เช่น ส่งเสริมการเป็น Technology hub ของประเทศไทย เพื่อให้เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยี ซึ่งจะมีโอกาสสูงที่จะดึงดูดเอาเม็ดเงินและทุนระดับโลกเข้าสู่ประเทศไทย

4.ด้าน Human Development เช่น การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity) ควรกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ มีการสนับสนุนระบบการจ่ายค่าจ้างแรงงานตามทักษะฝีมือ (Pay by Skill) ยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานสากล และแก้ปัญหาคาราคาซังแรงงานไทยและต่างด้าว

5.ด้าน SME เช่น สนับสนุนให้มีมาตรการช่วยเหลือกลุ่ม SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และเร่งการปรับโครงสร้างหนี้ และจัดตั้งกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการ SME เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

6.ด้าน Sustainability เช่น ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ BCG และการจัดทำแผนรองรับปัญหาการขาดแคลนอาหาร (Food Security) แก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน ยกระดับมาตรการทั้งก่อน ขณะ และหลังเป็นหนี้ เน้นการมีวินัยด้านเครดิต และการเสริมความรู้ด้านการเงิน (Financial Literacy)

กรุงเทพธุรกิจ ● ม.หอการค้าไทย เผย ผลโพลก่อนเลือกตั้ง 66 ที่ 3 เรื่องเร่งด่วน ประชาชนต้องการให้พรรคการเมืองทำ เป็นเรื่องเร่งด่วน ลดค่าครองชีพ-เพิ่ม สวัสดิการ-เพิ่มค่าแรง

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี และ ประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิด เผยในงานสัมมนาโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง 66 ดีเบต...นโยบายเศรษฐกิจ กับ 9 พรรคการเมือง โดยสมาคมผู้สื่อข่าว เศรษฐกิจ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่า จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง ส.ส.ปี 2566 เรื่อง "ความคาดหวัง เกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจของ พรรคการเมือง" โดยจากการสุ่มตัวอย่าง 2,000 ตัวอย่างทั่วประเทศ

โดยจากการสำรวจพบว่า การลดค่า ครองชีพนโยบายที่พรรคการเมืองและ รัฐบาลเข้ามาดูแล โดยทุกกลุ่มตัวอย่าง เน้นค่าครองชีพ ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำประปา ค่ารถไฟฟ้า และค่าก๊าซหุงต้ม โดยเฉพาะ กลุ่มที่เลือกตั้งเป็นครั้งแรกให้ความสำคัญ กับการลดค่าครองชีพมากที่สุด รวมทั้ง ทุกช่วงวัยจะให้ความสำคัญกับนโยบาย ตรวจสอบสุขภาพฟรี การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และการสร้างรายได้

ทั้งนี้ ในการทำผลโพลครั้งนี้ ผู้จัดทำ แบ่งเป็น 8 นโยบาย ดังนี้

นโยบายที่ 1 นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยจากการสำรวจ พบว่า 3 นโยบายแรก ที่ประชาชนให้ความสำคัญ คือ 1.เพิ่มค่าแรง ขึ้นต่ำ เช่น เพิ่มเป็น 450-600 บาทต่อวัน

โพลประชาชนต้องการเร่งด่วน ลดค่าครองชีพ-เพิ่มสวัสดิการ

2.ขึ้นอัตราเงินเดือน เช่น วุฒิปริญญาตรี เพิ่มเป็น 25,000 บาทต่อเดือน 3.เพิ่มเบี้ย ยังชีพให้ผู้สูงอายุ เช่น 1,000-5,000 บาท ต่อเดือน ส่วนโครงการที่ได้ความสนใจ เช่น ให้เงินเลี้ยงดูเด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี เช่น 1,200 บาท/เดือน โครงการเราเที่ยว ด้วยกันภาค 2 ธนาคารหมู่บ้าน/ธนาคาร ชุมชน แห่งละ 2 ล้านบาท

นโยบายที่ 2 นโยบายแรงงาน/การจ้างงาน โดยจากการสำรวจ พบว่า 3 นโยบายแรก ที่ ประชาชนให้ความสำคัญคือ 1.สร้างตำแหน่งงาน ใหม่สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ 2.นำผู้ประกอบการ อิสระ เข้าระบบประกันสังคม 3.เบิกเงิน ผู้ประกันตน 30% มาใช้ก่อนได้

นโยบายที่ 3 นโยบายลดค่าครองชีพ โดยจากการสำรวจ พบว่า 3 นโยบายแรก ที่ ประชาชนให้ความสำคัญ คือ 1.ลดค่าไฟฟ้า 2.ลดราคาน้ำมัน และ 3.ลดราคาแก๊สหุงต้ม

ส่วนนโยบายที่ได้รับความนิยมรองลงมา คือลดค่าน้ำประปา , เงินเดือน 40,000 บาทแรกไม่ต้องเสียภาษี , บัตรเดบิตเติมเงินใช้ บริการสาธารณะพื้นฐานได้ทั้งหมดเพื่อการ ใช้ชีวิตที่ง่ายขึ้น ลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า เหลือ 20 บาทตลอดสาย โดยนโยบายลดค่า ครองชีพ ประชาชนมักให้ความสนใจและให้ ความสำคัญค่อนข้างมาก

นโยบายที่ 4 นโยบายแก้ปัญหาหนี้สิน

จากการสำรวจพบว่า 3 นโยบายแรก ที่ประชาชน ให้ความสำคัญ คือ 1.พักหนี้ 3 ปี หยุดต้น ปลอดดอก คนละไม่เกิน 1 ล้านบาท 2.ปลดล็อก ให้สมาชิก กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สามารถนำเงินสมทบส่วนหนึ่ง เช่น ไม่เกิน 30% ออกมาซื้อบ้าน/ลดหนี้บ้านได้ 3.ยกเลิก หนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

นโยบายที่ 5 นโยบายสวัสดิการ โดย จากการสำรวจ พบว่า 3 นโยบายแรก ที่ ประชาชนให้ความสำคัญ คือ 1.ตรวจ สุขภาพฟรี 2.รักษาฟรีทุกโรคบัตรทอง 30 บาทพลัส 3.ให้เงินอุดหนุนค่าปรับปรุงบ้าน ผู้สูงอายุ เช่น ช่วยไม่เกิน 50,000 บาท/หลัง ส่วนนโยบายที่ให้ความสำคัญน้อยอันดับ

คือ 1.เรียนฟรีจนถึงปริญญาตรี 2.บำนาญ ประชาชน 3,000 บาทต่อเดือน เป้าหมาย 5 ล้านคน (หวยบำนาญ) และ 3.ให้เงินรับ ขวัญเด็กแรกเกิด เช่น 3,000 บาทต่อคน โดยจากการสำรวจทุกกลุ่ม เน้นให้การดูแล ในเรื่องสุขภาพ และการลดค่าครองชีพเป็น เรื่องที่สำคัญ

นโยบายที่ 6 นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ โดยจากการสำรวจ พบว่า 3 นโยบายแรก ที่ ประชาชนให้ความสำคัญ คือ 1.จัดสรรเงิน สนับสนุนการปรับปรุง/พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 2.จัดสรรเงินสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 150,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 4 พฤษภาคม 2566

ปีที่: 36

ฉบับที่: 12372

หน้า: 1 (กลาง), 4

Col.Inch: 220.65 Ad Value: 275,812.50

PRValue (x3): 827,437.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ผู้ผลิต 75% จ่อขึ้นราคาสินค้า

ชุมชนท่องเที่ยว 3.พัฒนาแพลตฟอร์มท่องเที่ยว
เที่ยวสัญชาติไทย ส่วนนโยบายที่ให้ความสำคัญ
สำคัญรองลงมา คือ นำธุรกิจสีเทาเข้ามา
อยู่ในระบบเศรษฐกิจอย่างถูกกฎหมาย
นโยบายที่ 7 นโยบายเกษตร โดย
จากการสำรวจ พบว่า 3 นโยบายแรก
ที่ประชาชนให้ความสำคัญ คือ 1.สร้าง
เกษตรรุ่นใหม่ 2.ประกันรายได้ จ่ายเงิน
ส่วนต่าง 3.ให้เงินอุดหนุนกลุ่มเกษตรกร
เช่น ปีละ 100,000 บาทต่อกลุ่ม

ส่วนนโยบายที่ให้ความสำคัญน้อยคือ
ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ผลักดัน
ราคาสินค้าเกษตร/ตั้งกองทุนพยุงราคา
สินค้าเกษตร

นโยบายที่ 8 นโยบายช่วยเหลือธุรกิจ
เอสเอ็มอี โดยจากการสำรวจ พบว่า 3
นโยบายแรกที่ประชาชนให้ความสำคัญ คือ
1.SME เข้าถึงทุน 2.ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 1%
ต่อเดือน ชำระดอกเบี้ยภายใน 6 เดือนถึง 3
ปี 3.ห่วย SME ชื้อสินค้า SME แกรมห่วย

นายธนวรรธน์ กล่าวว่า นโยบาย
ที่ต้องการให้รัฐบาลชุดใหม่ดำเนินการ
อย่างเร่งด่วน 3 อันดับแรกที่โดดเด่น คือ
1.ลดค่าครองชีพของประชาชนให้อยู่ใน
ระดับเหมาะสม 2.เพิ่มเติมสวัสดิการใน
ด้านต่างๆให้กับประชาชน (โดยเฉพาะ
สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลและเบี้ย
ผู้สูงอายุ) 3.เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำและพัฒนา
ทักษะฝีมือแรงงาน ส่วนนโยบายที่รอง
ลงมา เช่น แก้ไขปัญหาความยากจน-
ปัญหาหนี้สิน และลดความเหลื่อมล้ำใน
สังคมไทย สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับ
ผู้ประกอบการ

สวนทุเรียนยุคดิจิทัลดีขึ้นแน่!

นายฉัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า เปิดเผยหลังร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างรายได้แก่ชุมชนพัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ และสร้างมาตรฐานการผลิตทุเรียนคุณภาพ ภายใต้แพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน KASETTRACK ระหว่างบริษัท วีเดฟซอฟท์ จำกัด ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน KASETTRACK กับกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน จ.จันทบุรี และ จ.ระยองว่า แอปพลิเคชัน KASETTRACK คือหนึ่งในเทคโนโลยีดิจิทัลที่ดีปีให้การสนับสนุนเพื่อเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาด้านการผลิตสินค้าเกษตร ช่วยวางแผนต้นทุนการผลิตในแต่ละฤดูกาลเป็นรายแปลงรายช่วงอายุในแต่ละสายพันธุ์ พร้อมอำนวยความสะดวกให้การตรวจสอบรับรองคุณภาพผลผลิตทุเรียนเป็นไปตามมาตรฐาน GAP เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการส่งออกผลผลิตไปยังประเทศผู้นำเข้า โดยเฉพาะประเทศจีน

สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ KASETTRACK จะเป็นผู้จัดหาตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อรองรับผลผลิตทุเรียนของกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนอำเภอนายายอาม และเครือข่ายสมาชิกของชาวสวนทุเรียนจังหวัดจันทบุรีให้มีราคาดีรับซื้อผลผลิตผ่านแพลตฟอร์ม ซึ่งจะคัดสรรตลาดที่เหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานการคัดทุเรียน โดยยึดหลักการคัดคุณภาพอย่างเป็นธรรมพร้อมกันนี้จะแจ้งราคาตลาดที่รับซื้อ (ณ วันที่รับซื้อ) โดยปัจจุบันมีเกษตรกรใช้งานแอปพลิเคชัน KASETTRACK แล้วกว่า 1,000 รายใน 8 จังหวัด ได้แก่ ตราด จันทบุรี ระยอง ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ยะลา สุโขทัย พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายจะดูแลการผลิตทุเรียนไทยคุณภาพได้กว่า 100,000 ตัน และสร้างเกษตรกรคุณภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ไม่น้อยกว่า 10,000 รายในปี 2569



เกษตรวันนี้ ● สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศร้อนขึ้น
เดือนผู้ปลูกมะละกอ ในระยะติดผล รับมือเพลี้ยแป้งตัวอ่อนและ
ตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยง บริเวณยอดอ่อน ใบ ดอก และผล โดยมี
มดช่วยพาไปยังส่วนต่าง ๆ ของต้นพืช การทำลายที่ดอก และผล
อ่อน จะทำให้ดอกและผลหลุดร่วง หรือผลบิดเบี้ยว การทำลายที่ยอด
อ่อน ใบอ่อน จะทำให้ใบ และยอดหงิกงอ นอกจากนี้มูลหวนที่เพลี้ย
แป้งขับออกมาจะทำให้เกิดราดำที่ผิวผล ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพต่ำ..... ● แนวทาง
ป้องกัน/แก้ไข กำจัดพืช และวัชพืชที่เป็นแหล่งอาศัยของเพลี้ยแป้ง กำจัดมด และแหล่ง
อาศัยของมด ที่เป็นพาหะของเพลี้ยแป้ง ก่อนการย้ายกล้ามะละกลงหลุมปลูก ตรวจสอบ
ว่าไม่มีเพลี้ยแป้งติดมากับต้นกล้า หากพบควรนำไปทำลายนอกแปลง หลังปลูกหมั่น
สำรวจแปลง โดยเฉพาะแนวขอบแปลงทิศเหนือลม หรือขอบแปลงที่ติดกับแปลงอื่น
ถ้าพบการระบาด ตัดส่วนที่พบไปทำลาย และพ่นสารที่แนะนำบริเวณจุดที่พบเพลี้ยแป้ง
และรัศมีโดยรอบ เพื่อป้องกันการกระจายตัวของเพลี้ยแป้ง..... ● กรณีที่จำเป็นต้องใช้
สารเคมี เลือกใช้สารที่มีประสิทธิภาพชนิดใดชนิดหนึ่ง ได้แก่ อิมิดาโคลพริด 70%
ดับเบิลยูจี อัตรา 4 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือไทอะมีโทกแซม 25% ดับเบิลยูจี อัตรา
4 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือไดโนทีฟูแรน 10% ดับเบิลยูจี อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20
ลิตร หรือโคลไทอะนิน 18% เอสจี อัตรา 15 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร..... ●

นายกะหล่ำปลี

สินค้าเกษตรไทยชั่งกึ่งเงิน

นายณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า กรม โดยสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมได้นำสินค้าเกษตรนวัตกรรมข้าวและพืชเศรษฐกิจไทยประเภทไม่ใช่อาหารเข้าร่วมจัดแสดงในงานแสดงสินค้า Canton Fair 2023 ครั้งที่ 183 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้านานาชาติเพื่อการส่งออกและนำเข้าที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดของจีนและภูมิภาคเอเชียระหว่างวันที่ 1-5 พ.ค.นี้ที่เมืองกวางโจว โดยจัดแสดงในกลุ่มสินค้าอาหาร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ยาและอุปกรณ์การแพทย์

สำหรับการเข้าร่วมงานครั้งนี้ กรมได้คัดเลือกสินค้าเกษตรนวัตกรรมข้าวและพืชเศรษฐกิจหลักไทยที่มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ประเภทไม่ใช่อาหาร กว่า 30 รายการ จาก 21 บริษัท เข้าร่วมงาน อาทิ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์เพื่อสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเยื่อปาล์ม ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร เป็นต้น เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สินค้าเกษตรนวัตกรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ช่วยสร้างโอกาสให้กับสินค้าไทย และขยายตลาดในจีนได้มากขึ้น โดยจีนเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพและมีกำลังซื้อสูง

“จีนเป็นตลาดที่มีศักยภาพสำหรับสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย เนื่องจากผู้บริโภคสนใจและชื่นชอบสินค้าไทยเป็นพิเศษ เห็นได้จากที่ผ่านมาจีนนำเข้าสินค้ากลุ่มนี้จากไทยเพิ่มขึ้นมาก เช่น ปี 65 นำเข้าทรายแมว 2,198 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 105.42% เทียบปี 2564 ที่มีมูลค่า 1,169 ล้านบาท, น้ำมันหอมระเหย มูลค่า 106 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.71% เทียบปี 64 ซึ่งมีมูลค่า 83 ล้านบาท จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยให้เข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น”

เงินเพื่อ“เมษายน66”เพิ่ม2.67% ลด4เดือนติดต่ำสุดรอบ16เดือน

ผู้จัดการรายวัน360° – เงินเพื่อ เม.ย. 66 เพิ่ม 2.67% ลดต่อเนื่อง 4 เดือน ติด และต่ำสุดในรอบ 16 เดือน หลังราคาน้ำมัน สินค้าหมวดอาหารชะลอตัวลง และฐานปีก่อนสูง ส่วนเงินเพื่อเฉลี่ย 4 เดือน เพิ่ม 3.58% คาดแนวโน้ม พ.ค. ยังคงอีก อาจจะไม่แตะ 1% กว่าๆ และจากนั้นจะชะลอตัวลงต่อเนื่อง คาดทั้งปี 1.7-2.7% ค่ากลาง 2.2%

นายพูนพงษ์ ย์นยาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือน เม.ย. 2566 เท่ากับ 107.96 เทียบกับ มี.ค. 2566 เพิ่มขึ้น 0.19% เทียบกับเดือน เม.ย. 2565 เพิ่มขึ้น 2.67% ชะลอตัวลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 และต่ำสุดในรอบ 16 เดือน นับจาก ธ.ค.

2564 ที่อยู่ที่เงินเพื่อเพิ่มขึ้น 2.17% โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการลดลงของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และสินค้าในหมวดอาหารที่ราคาชะลอตัว และฐานราคาในเดือน เม.ย. 2565 ที่ใช้ในการคำนวณเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง ส่วนเงินเพื่อเฉลี่ย 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.) เพิ่มขึ้น 3.58%

สำหรับเงินเพื่อเดือน เม.ย. 2566 ที่สูงขึ้น 2.67% มาจากการสูงขึ้นของหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 4.53% ชะลอตัวจากเดือน มี.ค. 2566 ที่สูงขึ้น 5.22% โดยสินค้าที่ราคาสูงขึ้น เช่น ผักและผลไม้ (ถั่วงอกถั่วงาว มะนาว กระเทียม แดงโมเสาะ มะม่วง) ข้าวสารเจ้า ข้าวสารเหนียว ไข่ไก่ กาแฟผงสำเร็จรูป น้ำมันออล์ม กแฟ ซา อาหารบริโภคในบ้าน เช่น กับข้าวสำเร็จรูป ข้าวแกง ข้าว

กลอง ก๋วยเตี๋ยว ซีอิ๊ว น้ำพริกแกง ซอสหอยนางรม โดยมีสินค้าที่ราคาลดลง เช่น เนื้อสุกร ขึ้นฉ่าย ผักกาดขาว ผักบุ้ง ก๋วยหน้ำว่า น้ำมันพืช มะพร้าว และมะขามเปียก

ส่วนสินค้าหมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม เพิ่ม 1.39% ตามการสูงขึ้นของราคาสินค้าสำคัญ เช่น ค่าไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม ค่าโดยสารสาธารณะ น้ำมันกลุ่มดีเซล ก๊าซ LPG แก๊สโซฮอล์ E85 ค่าการศึกษา อุปกรณ์ ยาสีฟัน แป้งทาผิว กาย น่ายาปรับผิวหนัง ผลิตภัณฑ์ซักผ้า ค่าแต่งผมชาย สตรี ค่าทำเล็บ โดยมีสินค้าที่ราคาลดลง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงในกลุ่มแก๊สโซฮอล์และเบนซิน เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า เสื้อผ้าบุรุษ น่ายาระดับคลินิก แป้งผัดหน้า ที่เขียนคิ้ว ค่าสมาชิกเคเบิลทีวี และเครื่องรับโทรทัศน์มือถือ

ทั้งนี้ ในส่วนของเงินเพื่อพื้นฐานเดือน เม.ย. 2566 เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออก เพิ่มขึ้น 0.05% เมื่อเทียบกับเดือน มี.ค. 2566 และเพิ่มขึ้น 1.66% เมื่อเทียบกับ เม.ย. 2565 รวม 4 เดือนเพิ่มขึ้น 2.09%

นายพูนพงษ์กล่าวว่า แนวโน้มเงินเพื่อเดือน พ.ค. 2566 คาดว่าจะชะลอตัวลงค่อนข้างมาก ไม่น่าจะถึง 2% อาจเห็น 1% กว่าๆ เพราะฐานราคาเดือน พ.ค. 2565 ค่อนข้างสูง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในระดับต่ำกว่าปีที่ผ่านมามาก ราคาสินค้าและบริการเริ่มทรงตัว และบางรายการชะลอตัวและลดลง และค่าไฟงวด พ.ค.-ส.ค. 2566 ปรับลดลงเหลือหน่วยละ 4.70 บาท ซึ่งมีส่วนช่วยให้เงินเพื่อ

เดือน พ.ค. ไม่น่าจะสูงขึ้น และอาจจะทำสถิติต่ำสุดอีก แต่ก็ต้องจับตาดูปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเงินเฟ้อ เช่น ก๊าซหุงต้มที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตสำคัญ ปัญหาภัยแล้งกระทบต่อปริมาณและราคาสินค้าเกษตร ความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว

“กระทรวงพาณิชย์ได้คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ปี 2566 อยู่ที่ระหว่าง 1.7-2.7% ค่ากลาง 2.2% โดยประเมินว่าเงินเฟ้อนับจากเดือน พ.ค. 2566 เป็นต้นไป จะเริ่มลดลง และชะลอตัวลงต่อเนื่องถึงปลายปี ทำให้เงินเฟ้อลดลงกลับมาสู่กรอบเป้าหมาย แต่หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ สนค. ก็จะมีการทบทวนตัวเลขเป้าหมายเงินเฟ้ออีกครั้ง” นายพูนพงษ์กล่าว.